



## การผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา เดินทางกลับประเทศต้นทางเพื่อร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

จัดหางานจังหวัดแพร่ แจ้งประชาสัมพันธ์การผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา เดินทางกลับประเทศต้นทางเพื่อร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ ตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวมิใช่เป็นวันหยุดราชการ

นายปัญญา ขาวเขียว จัดหางานจังหวัดแพร่ *เปิดเผยว่า* ขณะนี้ใกล้เข้าสู่ช่วงเทศกาลประเพณีสงกรานต์ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เห็นชอบผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา เดินทางกลับประเทศต้นทางเพื่อร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๕ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ มีรายละเอียด ดังนี้

๑. กลุ่มแรงงานต่างด้าวที่จะให้การผ่อนผัน ได้แก่ แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา ที่ได้รับอนุญาตทำงานในประเทศไทยในตำแหน่งงานกรรมกร รับใช้ในบ้าน ประสานงานด้านภาษากัมพูชา ลาว เมียนมา และช่างเครื่องยนต์ในเรือประมงทะเล ซึ่งถือหนังสือเดินทาง เอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางหรือเอกสารรับรองบุคคล ที่ได้รับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว (Non-Immigrant) รหัส L-A รวมถึงผู้ติดตามซึ่งเป็นบุตรของแรงงานต่างด้าวดังกล่าวที่อายุไม่เกิน ๑๘ ปี ที่ได้รับการตรวจลงตราประเภทผู้ติดตาม โดยที่ระยะเวลาการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรยังมีอายุเหลืออยู่ไม่น้อยกว่าวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

๒. แรงงานสามารถเดินทางออก-เข้าราชอาณาจักร โดยไม่ต้องยื่นคำขออนุญาตเพื่อกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก (Re-Entry Permit) ระหว่างวันที่ ๕ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

๓. กรณีที่แรงงานต่างด้าวที่เดินทางออกตามมาตรการนี้เดินทางเข้าราชอาณาจักรระหว่างวันที่ ๑ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ให้ยื่นคำขอรับการตรวจลงตรา (Visa) กับพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองที่จะเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร เพื่อตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว (Non-Immigrant) รหัส L-A และประทับตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเท่ากับระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเดิม โดยมีอัตราค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดไว้ คือ ประเภทคนอยู่ชั่วคราว ชนิดใช้ได้ครั้งเดียว ๒,๐๐๐ บาท

๔. หลังจากวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ไม่อนุญาตให้แรงงานที่เดินทางออกนอกราชอาณาจักรตามมาตรการนี้ เดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อทำงาน หากแรงงานกลุ่มนี้ประสงค์จะทำงานต้องนำเข้าตาม MOU

๕. แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา ที่ไม่ประสงค์จะขอรับการดำเนินการตามมาตรการนี้ สามารถเดินทางออกและเข้าราชอาณาจักรได้ตามกฎหมายปกติ คือ ยื่นคำขออนุญาตเพื่อกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีกตามมาตรา ๓๙ (Re-Entry Permit) แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ คนหนึ่งใช้ได้ครั้งเดียว ๑,๐๐๐ บาท

สอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่ ศาลากลางจังหวัดแพร่ อาคาร ๒ ชั้น ๑ ถนนไชยบุรี ถนนในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๕๔๕๑-๑๗๒๑ และหมายเลข ๐-๕๔๕๑-๑๘๐๗ ในวันและเวลาราชการ